

HỘI NGHỊ TOÀN QUỐC NGHIÊN CỨU, HỌC TẬP, QUẢN TRIỆT...

(Tiếp theo trang 1)



Các đồng chí lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh và đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu UBND tỉnh.

Ảnh: THANH TÂM

chế độ sở hữu toàn dân về đất đai; đồng thời, đặt ra yêu cầu mới phải công khai, minh bạch và trách nhiệm phải giải trình trong thu hồi đất. Nghị quyết đặt ra mục tiêu cụ thể đến năm 2023 phải hoàn thành sửa đổi Luật Đất đai năm 2013 và một số luật liên quan, bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất. Đến năm 2030, hệ thống pháp luật về đất đai cơ bản được hoàn thiện đồng bộ, thống nhất, phù hợp với thể chế phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Khắc phục bằng được tình trạng sử dụng đất lãng phí, để đất hoang hóa,

ô nhiễm, suy thoái và những tồn tại, vướng mắc về quản lý và sử dụng đất do lịch sử để lại. Để đạt được mục tiêu đề ra, Thủ tướng nhấn mạnh 6 nhiệm vụ, giải pháp được nêu trong Nghị quyết.

Về tổ chức thực hiện, Bộ Chính trị sẽ ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết; lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ, kịp thời, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, hành động của cả hệ thống chính trị. Đây là điểm mới trong tổ chức thực hiện và điều này còn cho thấy tầm quan trọng của Nghị quyết cũng như của

chính sách, pháp luật về đất đai đối với phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Thủ tướng đề nghị các cơ quan trong cả hệ thống chính trị căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình phải chủ động tổ chức thực hiện Nghị quyết. Trong đó, Ban Cán sự Đảng Chính phủ tổ chức triển khai các chương trình, kế hoạch, đề án thực hiện Nghị quyết đồng bộ, hiệu quả; chủ trì, phối hợp chặt chẽ với Đảng đoàn Quốc hội chỉ đạo sửa đổi Luật Đất đai năm 2013 trình kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa XV vào tháng 10/2022.

Nông dân và cư dân nông thôn văn minh; nông nghiệp sinh thái, sản xuất hàng hóa quy mô lớn

Truyền đạt chuyên đề "Nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045" - Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII), đồng chí Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Kinh tế Trung ương nhấn mạnh quan điểm: Nông nghiệp là lợi thế quốc gia, trụ đỡ của nền kinh tế. Phát triển nông nghiệp hiệu quả, bền vững, tích hợp đa giá trị theo hướng nâng cao giá trị gia tăng, nâng lực cạnh tranh, gắn với đẩy mạnh phát triển công nghiệp chế biến, bảo quản sau thu hoạch và phát triển thị trường nông sản cả ở trong nước và ngoài nước; bảo đảm an toàn thực phẩm, an ninh lương thực quốc gia, bảo vệ môi trường sinh thái; khuyến khích phát triển nông nghiệp xanh, hữu cơ, tuần hoàn. Nghị quyết hướng tâm nhìn đến năm 2045 phấn đấu nông dân và cư dân nông thôn văn minh, phát triển toàn diện, có thu nhập cao. Nông nghiệp sinh thái, sản xuất hàng hóa quy mô lớn, có giá trị gia tăng cao, gắn kết chặt chẽ với thị trường trong và ngoài nước, công nghiệp chế biến và bảo quản nông sản hiện đại, xuất khẩu nhiều loại nông sản hàng đầu thế giới. Nông thôn hiện đại, có điều kiện sống tiệm cận với đô thị, môi trường sống xanh, sạch, đẹp, giàu bản sắc văn hóa dân tộc; quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội được bảo đảm vững chắc. Về các nhóm nhiệm vụ, giải pháp nêu trong Nghị quyết, đồng chí Trưởng ban Kinh tế Trung ương nhấn mạnh 9 nhóm nhiệm vụ, giải pháp.

Phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động của kinh tế tập thể là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị

Truyền đạt chuyên đề "Tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới" - Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII), đồng chí Lê Minh Khái, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh: Phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động của kinh tế tập thể là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị. Cấp ủy, chính quyền các cấp trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, coi đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên. MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, Liên minh hợp tác xã và các tổ chức đại diện phối hợp chặt chẽ trong việc tuyên truyền, vận động quần chúng tham gia phát triển kinh tế tập thể. Nghị quyết đặt ra mục tiêu phấn đấu đến năm 2030 cả nước có khoảng 140.000 tổ hợp tác; 45.000 hợp tác xã; 340 liên hiệp hợp tác xã. Bảo đảm trên 60% tổ chức kinh tế tập thể đạt loại tốt, khá, trong đó có ít nhất 50% tham gia liên kết theo chuỗi giá trị. Có trên 5.000 hợp tác xã ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp; phát triển các chuỗi giá trị nông sản hàng đầu gắn với liên kết sản xuất, cung cấp dịch vụ chế biến và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp; đẩy mạnh tham gia vào các chuỗi cung ứng đưa sản phẩm nông nghiệp xuất khẩu trực tiếp ra nước ngoài. Đến năm 2045, phấn đấu thu hút tối thiểu 20% dân số tham gia các tổ chức kinh tế tập thể. Mở rộng quy mô hoạt động của các tổ chức kinh tế

tập thể, chất lượng hoạt động ngang tầm các nước trong khu vực và trên thế giới. Bảo đảm trên 90% tổ chức kinh tế tập thể hoạt động hiệu quả, trong đó có ít nhất 75% tham gia các chuỗi liên kết. Phấn đấu có ít nhất 3 tổ chức kinh tế tập thể nằm trong bảng xếp hạng 300 hợp tác xã lớn nhất toàn cầu do Liên minh Hợp tác xã quốc tế (ICA) công nhận. Các tổ chức kinh tế tập thể áp dụng công nghệ, nhất là chuyển đổi số vào hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ. Nghị quyết cũng nêu rõ 5 nhóm nhiệm vụ, giải pháp để các bộ, ngành, địa phương, các cơ quan liên quan triển khai thực hiện.

Theo kế hoạch, hội nghị sẽ tiếp tục vào sáng ngày 22/7 với chuyên đề "Tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới" do đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương truyền đạt và bế mạc hội nghị.

Thông qua hội nghị giúp cán bộ, đảng viên nắm vững nội dung cốt lõi, những điểm mới trong các nghị quyết. Trên cơ sở đó, cấp ủy các cấp lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng chương trình hành động tổ chức thực hiện; đồng thời, tuyên truyền sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, tạo sự đồng thuận về ý chí và hành động trong quá trình triển khai thực hiện để các nghị quyết sớm đi vào cuộc sống, đạt hiệu quả thiết thực, từ đó góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã đề ra.

Đồng chí Phạm Hồng Vương, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Quỳnh Phụ



Qua nghiên cứu, học tập Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao, tôi hiểu sâu sắc hơn nội dung và tinh thần của Nghị quyết, đặc biệt là những quan điểm chỉ đạo mới, quan trọng về yêu cầu tăng tính thị trường, minh bạch và hiệu quả trong quản lý nhà nước đối với đất đai như: bỏ khung giá đất và tiếp tục hoàn thiện phương pháp xác định giá đất theo nguyên tắc thị trường; thực hiện giao đất, cho thuê đất chủ yếu thông qua đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu dự án có sử dụng đất, đánh thuế cao hơn đối với người sở hữu nhiều nhà, đất, đất cơ và bỏ hoang đất; tăng cường sự đồng thuận và bảo đảm lợi ích người dân; tăng cường tính công khai, minh bạch trong quản lý đất đai và lành mạnh hóa thị trường bất động sản. Bên cạnh đó, việc quản trị và thực hiện đầy đủ các chủ trương và tinh thần Nghị quyết sẽ cho phép đẩy nhanh hơn quá trình hợp lý hóa sự phân cấp, phân quyền quản lý, sử dụng đất; tăng cường kiểm tra, giám sát, kiểm soát trách nhiệm của các cơ quan lập pháp, hành pháp và tư pháp trong vai trò đại diện chủ sở hữu, bảo đảm sự thống nhất quản lý nhà nước về đất đai... Từ đó giúp nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về đất đai; giúp giảm thiểu tình trạng thất thoát ngân sách nhà nước và tài sản công, tăng nhanh nguồn thu từ đất và phát triển thị trường quyền sử dụng đất ổn định, minh bạch, bền vững hơn. Để Nghị quyết sớm đi vào cuộc sống, đạt hiệu quả thiết thực, thời gian tới, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện xác tích nghiên cứu, tham mưu Huyện ủy, UBND huyện xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện Nghị quyết phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương, qua đó nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa Quỳnh Phụ phát triển hơn nữa trong thời gian tới.

Đồng chí Vũ Hữu Tiếp, Chủ tịch UBND xã Thụy Văn, huyện Thái Thụy



Sau khi nghe quán triệt chuyên đề "Nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045", tôi nhất trí rất cao với các quan điểm nêu trong Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII), theo đó nguồn lực của đất nước phải tiếp tục ưu tiên đầu tư cho nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Bảo đảm phát triển hài hòa giữa nông thôn và thành thị, giữa các vùng, miền, địa phương; gắn kết chặt chẽ giữa phát triển công nghiệp, dịch vụ với nông nghiệp, giữa phát triển nông thôn bền vững với quá trình đô thị hóa theo hướng "nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh". Có thể khẳng định, phát triển nông nghiệp, nông thôn, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nông dân và cư dân nông thôn là trách nhiệm, nhiệm vụ trọng tâm của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội dưới sự lãnh đạo của Đảng. Do vậy, cần phải đề cao vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, nhất là người đứng đầu; hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan nhà nước; đồng thời, phải phát huy vai trò của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội trong giám sát, phản biện xã hội, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân tích cực tham gia phát triển nông nghiệp, nông thôn trong thời gian tới để đạt mục tiêu Nghị quyết đã đề ra. Phấn đấu tới năm 2045 nông dân và cư dân nông thôn văn minh, phát triển toàn diện, có thu nhập cao; nông thôn hiện đại, có điều kiện sống tiệm cận với đô thị, môi trường sống xanh, sạch, đẹp, giàu bản sắc văn hóa dân tộc. Trên cơ sở bám sát các nội dung nêu trong Nghị quyết, Đảng ủy xã sẽ xây dựng nghị quyết chuyên đề, UBND xã sẽ xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện, trong đó tập trung phấn đấu sớm xây dựng thành công xã nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu.

Đồng chí Lê Hồng Sơn, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh



Đảng ta luôn xác định kinh tế tập thể là thành phần kinh tế quan trọng trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Với nhiều quan điểm, định hướng lớn cùng 5 nhóm nhiệm vụ, giải pháp tổng thể, toàn diện, Nghị quyết số 20-NQ/TW về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới được kỳ vọng sẽ mang tới những "làn gió mới", giúp khắc phục hiệu quả những hạn chế, tồn tại hiện nay, đưa kinh tế tập thể có bước phát triển, cùng với kinh tế nhà nước trở thành nền tảng vững chắc của nền kinh tế quốc dân. Các chủ trương khuyến khích hỗ trợ về nguồn nhân lực, đất đai, tài chính, tín dụng, khoa học công nghệ, tiếp cận thị trường, phát triển kết cấu hạ tầng, bảo hiểm mà Nghị quyết đã đề ra là căn cứ quan trọng để cụ thể hóa thành các cơ chế, chính sách phù hợp, tạo động lực mới phát triển kinh tế tập thể, nâng cao hiệu quả hoạt động của các hợp tác xã; giúp kinh tế tập thể đủ sức mạnh cạnh tranh trong nền kinh tế thị trường; vững vàng trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế. Nghị quyết đặt ra mục tiêu đến năm 2030 có trên 5.000 hợp tác xã ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp; phát triển các chuỗi giá trị nông sản hàng đầu gắn với liên kết sản xuất, cung cấp dịch vụ chế biến và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp. Trong thời gian tới, Hội Nông dân tỉnh sẽ xây dựng chương trình, kế hoạch tuyên truyền, vận động và lựa chọn những nội dung thiết thực để khuyến khích, đồng viên hội viên nông dân tích cực tham gia phát triển kinh tế tập thể, từ đó nâng cao hiệu quả sản xuất và thu nhập, bảo đảm cuộc sống.

GHI NHẬN 1 TRƯỜNG HỢP...

(Tiếp theo trang 1)

Ngày sau khi có thông tin về trường hợp nhiễm Covid-19 biến thể phụ BA.5 của Omicron trên địa bàn phường Trần Hưng Đạo, thành phố Thái Bình, chiều ngày 21/7, đồng chí Trần Thị Bích Hằng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh đã đến kiểm tra công tác phòng, chống dịch tại phường Trần Hưng Đạo. Theo báo cáo của UBND phường Trần Hưng Đạo, ca mắc Covid-19 biến thể phụ BA.5 của Omicron được ghi nhận trên địa bàn là cháu B.V.A, sinh năm 2012, có địa chỉ tại tổ 6, đã từng mắc Covid-19 vào tháng 1/2022. Từ ngày 16 - 22/6, cháu B.V.A đi chơi Phú Quốc cùng gia đình. Khi về nhà không có biểu hiện mắc Covid-19. Đến ngày 3 - 4/7, cháu B.V.A cùng người thân đi chơi ở Cẩm Phả, Hạ Long (Quảng

Ninh). Ngày 5/7, B.V.A có biểu hiện sốt, ho khan, mất vị giác. Ngày 6/7, B.V.A, bố và anh trai ra Trại Y tế phường xét nghiệm và có kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Sau đó, gia đình tự cách ly ở nhà. Ngày 7/7, Trung tâm Y tế thành phố lấy mẫu của B.V.A gửi Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh để xác định chủng virus. B.V.A đã xét nghiệm test nhanh tại Trại Y tế phường và có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2, được công bố khỏi bệnh vào ngày 12/7. Ngày 20/7, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh thông báo B.V.A nhiễm biến thể phụ BA.5 của Omicron. Ngay sau khi có kết quả dương tính với SARS-CoV-2, phường Trần Hưng Đạo đã triển khai các biện pháp phòng, chống dịch, yêu cầu gia đình tự cách ly; tuyên truyền tới người dân về các biến thể phụ BA.4,

BA.5; lợi ích của việc tiêm vắc-xin... Ngoài trường hợp nhiễm Covid-19 biến thể phụ BA.5 của Omicron, trên địa bàn phường Trần Hưng Đạo cũng ghi nhận có 2 bệnh nhân mắc sốt xuất huyết trong cùng một gia đình ở tổ 3. Công tác tuyên truyền, điều tra, giám sát chỉ số côn trùng, vệ sinh môi trường, phun hóa chất cũng đã được phường triển khai kịp thời. Theo đánh giá của ngành y tế, hiện nay, BA.5 đã xâm nhập vào Việt Nam, gia tăng tại miền Bắc và Thái Bình cũng đã ghi nhận ca nhiễm Covid-19 biến thể phụ BA.5 của Omicron đầu tiên. BA.5 có nguy cơ lây lan nhanh và gây bệnh nặng hơn các biến thể khác. Đây có thể sẽ là biến thể chủ đạo trong thời gian tới. Sau khi nghe ngành y tế, địa phương báo cáo tình hình, phát biểu tại buổi kiểm tra, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh đề nghị cần tăng cường

tuyên truyền, khuyến cáo người dân nâng cao ý thức, tuyệt đối không chủ quan, lơ là trước dịch Covid-19 và các dịch bệnh truyền nhiễm khác, không để dịch bùng phát, dịch chống dịch. Tiếp tục thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang, khử khuẩn... và tiêm vắc-xin ngay khi đến lượt. Các địa phương cần phát động chiến dịch vệ sinh môi trường và chiến dịch tiêm vắc-xin phòng Covid-19, tập trung vào những trường hợp nguy cơ theo khuyến cáo của ngành y tế. Đồng chí nhấn mạnh, giải pháp hiệu quả nhất, cần có nhất để phòng, chống dịch vẫn là tiêm vắc-xin. Các đơn vị, địa phương cần đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người để tiêm vắc-xin; giám sát chặt chẽ, đánh giá nguy cơ, hạn chế thấp nhất việc gia tăng các loại bệnh; chủ động kế hoạch, có kịch bản ứng phó với mọi tình huống của dịch Covid-19 cũng như các dịch bệnh khác có thể xảy ra trên địa bàn.

HOÀNG LANH

Điều tra, giám sát chỉ số côn trùng tại khu vực có 2 ca mắc sốt xuất huyết nội sinh

Sáng ngày 21/7, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh phối hợp với Trung tâm Y tế huyện Đông Hưng tổ chức điều tra, giám sát chỉ số côn trùng tại khu vực đã ghi nhận có 2 ca mắc sốt xuất huyết nội sinh ở thôn Nam Lịch Động, xã Đông Các (Đông Hưng). Trong 2 ngày 16 - 17/7, tại thôn Nam Lịch Động, xã Đông Các ghi nhận 2 ca mắc sốt xuất huyết nội sinh. Cả 2 bệnh nhân đều là nữ và đang được điều trị tại các cơ sở y tế. Tại nhà bệnh nhân và các hộ xung quanh, cán bộ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, Trung tâm Y tế huyện đã tiến hành giám sát muỗi trưởng thành, bọ gậy, xác định vùng có nguy cơ cao lấy truyền sốt xuất huyết; đồng thời trực tiếp hướng dẫn người dân các biện pháp phòng, chống bệnh sốt xuất huyết. Kết quả điều tra, giám sát cho thấy,



Nhân viên y tế điều tra, giám sát chỉ số côn trùng tại khu vực có 2 ca mắc sốt xuất huyết ở xã Đông Các (Đông Hưng).

vẫn ghi nhận có bọ gậy và muỗi truyền bệnh sốt xuất huyết tại khu vực nhà bệnh nhân và các hộ xung quanh. Cụ thể, chỉ số BI (số dụng cụ chứa nước có bọ gậy muỗi Aedes) là 30; mật độ muỗi là 0,06 con/nhà; chỉ số nhà có muỗi là 6,7%; người dân vẫn chủ quan, lơ là trong phòng, chống sốt xuất huyết. Ngay sau khi kiểm tra, công tác tổng vệ sinh môi trường đã được địa phương triển khai thực hiện. Với mục tiêu không để sốt ở bọ gậy tại thôn Nam Lịch Động, nhất là khu vực xung quanh nhà bệnh nhân, cán bộ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh đề nghị sau khi hoàn thành công tác vệ sinh môi trường, tổ chức phun hóa chất diệt côn trùng sẽ tiếp tục giám sát lại. Bên cạnh đó, tích cực tuyên truyền cho người dân các biện pháp phòng, chống sốt xuất huyết; giám sát, cập nhật các ca bệnh mới phát sinh trên địa bàn để có các biện pháp xử lý kịp thời.

NHƯ HOÀNG

Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19
Đường dây nóng: 1800 9402 - 0227.3831.398

Tình hình dịch Covid-19 đến ngày 21/7
Thế giới: Gần 572 triệu ca mắc Covid-19
 Tính đến chiều ngày 21/7, số ca mắc Covid-19 tại các quốc gia, vùng lãnh thổ là gần 572 triệu ca, trong đó gần 6,4 triệu người đã tử vong.

Việt Nam: Có gần 1.300 ca mắc Covid-19 mới
 Bản tin phòng, chống dịch Covid-19 ngày 21/7 của Bộ Y tế cho biết, có gần 1.300 ca mắc Covid-19 mới, cao nhất trong hơn 1,5 tháng qua. Trong ngày, số bệnh nhân được công bố khỏi bệnh là 4.999 ca; tiếp tục không có ca F0 tử vong. Trong ngày 20/7, có 553.320 mũi vắc-xin phòng Covid-19 được tiêm. Như vậy, tổng số mũi vắc-xin đã được tiêm là hơn 241 triệu mũi.

Thái Bình: Các cơ sở y tế tiếp nhận thêm 1 bệnh nhân Covid-19 mới
 Trong ngày, các cơ sở y tế tiếp nhận thêm 1 bệnh nhân Covid-19 mới. Tổng số bệnh nhân Covid-19 đang điều trị tại các cơ sở y tế là 2 bệnh nhân.

Tính đến hết ngày 20/7, Thái Bình đã thực hiện tiêm hơn 4 triệu mũi vắc-xin phòng Covid-19. Trong đó, 85,60% người từ 18 tuổi trở lên đã tiêm 3 mũi; 100,42% trẻ từ 12 - 17 tuổi đã tiêm 2 mũi; trẻ từ 5 - 11 tuổi đã tiêm 1 mũi vắc-xin là 122.943 trẻ, đạt hơn 59,39%.

DUY TÙNG

SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN CÁC THÔNG TIN VỀ DỊCH COVID-19
SỞ Y TẾ: 0969.851.212 0227.3640.786
TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TỈNH: 0931.581.292 0914.590.476 0227.3831.885